

## **Trường mầm non Sơn Ca thân yêu!**

Trường Mầm non Sơn Ca được thành lập ngày 21/12/2012 đến nay được 10 năm, địa chỉ trực thuộc số 43, đường Cống Mỹ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Trường đã được đánh giá kiểm định chất lượng công nhận đạt cấp độ 3 về chất lượng chăm sóc giáo dục. Hiện nay trường có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổng số: 208 trẻ ở 8 nhóm, lớp. Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm, luôn tâm huyết với nghề và không ngừng đổi mới sáng tạo. CBGV-NV nhà trường đoàn kết, chung sức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Môi trường an toàn toàn với trẻ, và sử dụng phương pháp giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, ở đây các cháu được học tập, vui chơi phát triển một cách toàn diện, là địa chỉ tin cậy gửi con em của nhân dân trên địa bàn phường Quán Toan.

Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, với đầy đủ trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Để đảm bảo điều kiện học tập trong lớp, nhà trường sắp xếp phân bổ số trẻ trên diện tích phòng học hợp lý đảm bảo 1,8m/1 trẻ, đủ điều kiện về ánh sáng, không khí và các trang thiết bị. Phân chia không gian và vị trí các khu vực phù hợp với diện tích, vị trí của phòng học, nhu cầu sử dụng của trẻ, có nhiều không gian mở cho trẻ hoạt động, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên. Hàng năm nhà trường bổ sung thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho lớp học như: quạt, điều hòa, bình nóng lạnh, hệ thống ánh sáng, giá đồ chơi, bàn ghế cho trẻ đúng quy cách, sàn nhà được ghép bằng gỗ, các trang thiết bị phục vụ cho chăm sóc sức khỏe của trẻ như: tủ thuốc, chăn gối, giac giường đều được bổ sung đầy đủ. Lớp học có nhà vệ sinh khép kín, đảm bảo diện tích với đầy đủ thiết bị vệ sinh đúng kích cỡ phục vụ cho trẻ theo lứa tuổi, nguồn nước luôn sạch sẽ đảm bảo vệ sinh. Bên ngoài lớp học có đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, có hiên chơi đảm bảo cho trẻ. Đồ dùng trang thiết bị đảm bảo an toàn sắp đặt gọn gàng, thuận tiện cho trẻ sử dụng hàng ngày. Sân chơi thông thoáng, được trang bị có nhiều đồ chơi ngoài trời đa dạng như cầu trượt, nhà bóng, đu quay, thang leo, xích đu, .....Ngoài trời có các góc, khu vực khác nhau được sắp xếp, quy

hoạch đảm bảo an toàn, phù hợp thân thiện với trẻ. Nhà trường nhận được sự quan tâm đầu tư của UBND quận Hồng Bàng và được sự ủng hộ bằng hiện vật của các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như phụ huynh học sinh ủng hộ trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi bằng hiện vật trị giá. Đặc biệt được Công ty TNHH Sơn Trường tài trợ xây dựng Công trình Hành chính - Bếp ăn và toàn bộ trang thiết bị đồ dùng bếp ăn hiện đại, giúp cho cơ sở vật chất của nhà trường khang trang sạch đẹp.

Với đội ngũ Cô nuôi nhiệt tình sáng tạo chế biến những món ăn ngon, hấp dẫn đảm bảo Kclo cho trẻ, kích thích trẻ ăn ngon miệng. Thực phẩm cung cấp cho nhà trường đều rõ nguồn gốc, thường xuyên được kiểm tra, giám sát. Bếp ăn của nhà trường luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cô giáo tạo bầu không khí vui vẻ trong các hoạt động cho trẻ; hướng dẫn các trẻ biết vệ sinh cá nhân đúng cách, động viên trẻ ăn hết suất, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho trẻ. Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ không ngừng được nâng cao: Trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có nề nếp kỹ năng trong các hoạt động và được đánh giá theo 5 lĩnh vực. Tổ chức các ngày hội, ngày lễ trong năm linh hoạt và tạo cho trẻ có hứng thú tham gia các hoạt động. Tạo cơ hội cho trẻ được tham quan trải nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng sống. Giáo viên luôn áp dụng các công nghệ thông tin vào trong các hoạt động, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của ngành. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ luôn luôn được coi trọng và đạt hiệu quả cao.

Nhà trường đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua một cách rộng khắp tới các tổ chức đoàn thể, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường như giải pháp thể dục sáng, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, nâng cáo chất lượng hoạt động học phát triển nhận thức, tạo hình và luôn duy trì đều đặn sinh hoạt chuyên môn, giáo viên thường xuyên được trau dồi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau một cách chân tình, cởi mở. Giúp giáo viên biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo các phương pháp và hình thức hướng dẫn trẻ. Trẻ được tôn trọng chú ý phát triển từng cá

nhân trẻ trong quá trình tổ chức hoạt động, tất cả các hoạt động đều hướng về thỏa mãn nhu cầu và nâng cao năng lực của từng trẻ.

Ban giám hiệu nhà trường luôn gương mẫu, đoàn kết nhất trí trong mọi hành động. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy hiệu quả về các phong trào thi đua. Chính vì thế, mà đã khơi dậy được mọi tiềm năng, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa nhà trường vững bước đi lên. Trong 10 năm qua nhà trường đạt được những kết quả và thành tích đáng tự hào: Liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cá nhân xuất sắc tham gia hội thi đạt GVDG cấp quận, thành phố, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được tặng Bằng khen, giấy khen. Công đoàn, đoàn thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động đoàn thể của nhà trường và địa phương đã được tặng Huy chương vàng Hoa Phượng đỏ Hạng nhất trong hội diễn Ca múa nhạc Công – Nông – Binh thành phố Hải Phòng. Chi đoàn được nhận giấy chứng nhận của Đoàn TNCSHCM thành phố Hải Phòng “Chi đoàn giáo viên văn minh cấp thành phố”.

Với sự đoàn kết nhất trí cao, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ CBGV,NV trường mầm non Sơn Ca tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu phát triển mạnh hơn nữa, có những bước tiến mới xứng đáng nhận được những niềm tin yêu của các bậc phụ huynh./.





